



# Xây dựng Thừa Thiên Huế thành thành phố trực thuộc Trung ương

(Đồng chí Lê Trường Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế trả lời phỏng vấn của Tạp chí Kiểm tra)

**P**hóng viên: Xin đồng chí cho biết mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra. Đại hội đã xác định các nhóm giải pháp đột phá chiến lược nào để xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, thúc đẩy kinh tế - xã hội của địa phương, đặc biệt là xây dựng và phát triển Thừa Thiên Huế đến năm 2025 trở thành thành phố trực thuộc Trung ương?

**Đồng chí Lê Trường Lưu:** Phát huy những thành quả đã đạt được trong quá trình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015 - 2020, đặc biệt, bám sát Nghị quyết 54-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, diễn ra vào cuối tháng 10-2020, đã thống nhất đề ra mục tiêu: Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Phát huy sức mạnh toàn dân; huy

động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để xây dựng và phát triển Thừa Thiên Huế đến năm 2025 trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản Cố đô và bản sắc văn hoá Huế, với đặc trưng văn hóa, di sản, sinh thái, cảnh quan, thân thiện môi trường và thông minh; đến năm 2030 là một trong những trung tâm lớn, đặc sắc của khu vực Đông Nam Á về văn hoá, du lịch và y tế chuyên sâu; một trong những trung tâm lớn của cả nước về khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao; quốc phòng, an ninh được bảo đảm vững chắc; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Tầm nhìn đến năm 2045, Thừa Thiên Huế là thành phố Festival, trung tâm văn hóa, du lịch và y tế chuyên sâu đặc sắc của châu Á.

Như vậy, với nền tảng và động lực là những thành



quả có ý nghĩa hết sức quan trọng trong nhiệm kỳ qua, với những lợi thế và tiềm năng, Thừa Thiên Huế đã xác định mục tiêu hướng đến là xây dựng bốn trung tâm chính: Văn hóa - du lịch, y tế chuyên sâu, khoa học - công nghệ, giáo dục và đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực chất lượng cao.

Đại hội cũng đã đề ra 15 chỉ tiêu chủ yếu về các lĩnh vực kinh tế, xã hội, môi trường, công tác xây dựng Đảng trong 5 năm 2021 - 2025, đòi hỏi Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thừa Thiên Huế phải đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, quyết liệt, năng động, sáng tạo mới thực hiện thắng lợi được.



Đồng thời, xác định 6 chương trình trọng điểm: Chương trình phát triển đô thị (bao gồm Chương trình di dời dân cư giải phóng mặt bằng khu vực I Kinh thành Huế); phát triển hạ tầng kinh tế - kỹ thuật và phát triển công nghiệp; phát triển văn hóa, du lịch - dịch vụ; cải cách hành chính gắn với phát triển chính quyền điện tử, dịch vụ đô thị thông minh; phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Để thực hiện hoàn thành tốt mục tiêu, các chỉ tiêu và chương trình trọng điểm trên, đảng bộ tỉnh đã xác định 13 nhiệm vụ phải thực hiện trong nhiệm kỳ; đồng thời, đưa ra các nhóm giải pháp đột phá chiến lược như sau:

1. Nhóm giải pháp về cơ chế, chính sách đặc thù để xây dựng đô thị di sản và phát triển kinh tế: Triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách đặc thù, bộ tiêu chí về thành phố trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn và phát huy giá trị di sản Cố đô và bản sắc văn hoá Huế. Thực hiện thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù tập trung vào các nội dung: Bảo tồn và phát huy giá trị các di sản trên cơ sở kết hợp chặt chẽ và có hiệu quả

nguồn lực Trung ương, nguồn lực địa phương và nguồn lực xã hội hóa. Tạo đột phá trong phát triển nhanh và bền vững Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, đầm phá Tam Giang - Cầu Hai và vườn Quốc gia Bạch Mã trên cơ sở thu hút đa dạng các nguồn lực, trong đó nguồn lực tư nhân là chủ đạo... Tạo môi trường thuận lợi để huy động, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực trong nước và ngoài nước. Ban hành chính sách thu hút đầu tư theo hướng thông thoáng, minh bạch; tăng cường xúc tiến đầu tư để thu hút các đối tác chiến lược, các nhà đầu tư nước ngoài. Tranh thủ tối đa sự chuyên dịch của các nền kinh tế lớn, nhất là các doanh nghiệp FDI để thu hút đầu tư vào các chương trình, công trình, dự án trọng điểm của tỉnh.

2. Nhóm giải pháp về phát triển nguồn nhân lực: Ban hành chính sách trong đào tạo, bồi dưỡng, thu hút nguồn nhân lực có trọng tâm, trọng điểm, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh mới. Gắn phát triển nguồn nhân lực với ứng dụng công nghệ của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, hướng tới xây dựng nền kinh tế số... Thực hiện các giải pháp hoàn thiện, phát triển thị trường lao động, chú trọng công tác

hướng nghiệp. Nâng cao công tác dự báo, ứng dụng công nghệ thông tin, hình thành dữ liệu cung cầu lao động; hình thành trung tâm dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động.

3. Nhóm giải pháp về xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh: Tăng cường công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và đạo đức. Đổi mới mạnh mẽ công tác tổ chức, cán bộ, coi trọng công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng. Tiếp tục tạo sự chuyên biến mạnh mẽ trong công tác dân vận của Đảng. Kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của Đảng.

4. Nhóm giải pháp về đầu tư đồng bộ kết cấu hạ tầng; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo; ứng dụng, phát triển và chuyển giao khoa học - công nghệ, tạo động lực mới để nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh nền kinh tế của tỉnh: Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để tập trung xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thị, hạ tầng công nghệ thông tin, hạ tầng logistics... đồng bộ, hiện đại và thông minh. Hỗ trợ và ưu tiên phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng



tạo cho các tổ chức và cá nhân. Phát triển các lĩnh vực công nghệ ưu tiên như: công nghệ sinh học, công nghệ thông tin, công nghệ bảo tồn - trùng tu di tích, công nghệ vật liệu mới, công nghệ cao trong y, dược... Có chính sách phát triển thị trường công nghệ, đẩy mạnh phát triển thị trường công nghệ các lĩnh vực thuộc thế mạnh, chủ lực của tỉnh. Thành lập Khu Công nghệ cao quốc gia, Khu Công nghệ thông tin tập trung, Trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh. Hỗ trợ đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, phòng thí nghiệm để phát triển Viện Công nghệ sinh học thành một trong ba trung tâm công nghệ sinh học quốc gia đạt trình độ tương đương khu vực ASEAN. Tăng cường hợp tác, tranh thủ các nguồn lực của quốc tế và của Trung ương để nâng cao tiềm lực khoa học - công nghệ của tỉnh. Ưu tiên huy động các nguồn lực thông qua triển khai các đề án, dự án thành lập, xây dựng và phát triển các cơ sở khoa học - công nghệ cấp quốc gia. Gắn kết đào tạo, nghiên cứu, phát triển công nghệ cao với sản xuất và dịch vụ nhằm thúc đẩy đổi mới công nghệ, phát triển doanh nghiệp khoa học - công nghệ, mô hình kinh doanh mới và đẩy mạnh hoạt động thương mại hóa sản phẩm công nghệ cao.

5. Bồi đắp, phát huy giá trị văn hóa và con người Huế: Thực hiện đột phá chiến lược về bồi đắp, phát huy bản sắc văn hoá Huế. Có giải pháp mạnh mẽ để khắc phục có hiệu quả sự xuống cấp về đạo đức, lối sống. Kiên trì giáo dục, nâng cao nhận thức, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ. Bảo vệ, nuôi dưỡng và phát triển các giá trị, nhân cách con người Huế thời kỳ mới. Trên cơ sở hệ giá trị con người Việt Nam, nghiên cứu xác định và triển khai xây dựng hệ giá trị con người Huế và các chuẩn mực văn hoá cho từng đối tượng: Giới, tuổi, ngành nghề, dân tộc... Phát triển toàn diện con người về thể chất, đạo đức, phẩm chất, năng lực, thẩm mỹ, đời sống; đồng thời, tiếp tục phát huy truyền thống đặc trưng của con người Huế: về nền nếp, hiếu thuận, lễ nghĩa, nhân hòa, thiện chí...; khắc phục những nét tính cách còn hạn chế như bảo thủ, cố chấp, e ngại... Nghiên cứu, xác định thế mạnh của văn hoá Huế để từng bước phát triển công nghiệp và dịch vụ văn hoá. Gắn chặt và phát huy ưu thế của văn hoá trong phát triển du lịch, đồng thời bảo vệ, giữ gìn tài nguyên văn hoá cho các thế hệ sau. Giữ gìn chuẩn mực văn hoá gia đình trong thời kỳ mới. Tăng cường xây dựng văn hoá lãnh đạo, văn

hoá quản lý, văn hóa trong doanh nghiệp, doanh nhân. Đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước về văn hoá.

**Phóng viên: Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp nào để đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng trong thời gian tới?**

**Đồng chí Lê Trường Lưu:** Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng luôn được Đảng bộ tỉnh quan tâm. Trong thời gian tới, Đảng bộ tỉnh sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị để hoàn thành mục tiêu, các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã đề ra. Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ tỉnh xác định phải tập trung đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng. Để thực hiện được mục tiêu này, cần tập trung các nhóm giải pháp chủ yếu sau:

*Thứ nhất*, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, quyết tâm hành động của cấp ủy, tổ chức đảng, trước hết là người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng về công tác xây dựng Đảng, công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng. Cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp bám sát tình hình thực tiễn để cụ thể hóa các quy định,



hướng dẫn của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng phù hợp với địa phương, đơn vị.

*Thứ hai*, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp giữa UBKT với các tổ chức, đơn vị liên quan trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng. Tăng cường kiểm tra, giám sát các lĩnh vực dễ xảy ra sai phạm, các địa phương, đơn vị có vấn đề nổi cộm, dư luận quan tâm. Chú trọng việc kiểm tra, giám sát người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ phụ trách các ngành, lĩnh vực dễ xảy ra sai phạm; việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, quy chế làm việc, chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt Đảng, đấu tranh tự phê bình và phê bình gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh,

việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị.

*Thứ ba*, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ, công tác kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; kết hợp chặt chẽ giữa kiểm tra, giám sát thường xuyên với kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm; chú trọng kiểm tra, giám sát việc khắc phục những hạn chế, khuyết điểm của tổ chức đảng, đảng viên sau kết luận kiểm tra, giám sát. Tập trung xem xét, giải quyết dứt điểm đơn, thư khiếu nại, tố cáo; xử lý kịp thời, nghiêm minh các tổ chức đảng và đảng viên vi phạm.

*Thứ tư*, tập trung củng cố, kiện toàn tổ chức, bộ máy UBKT các cấp; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ kiểm tra của Đảng theo hướng chuyên nghiệp hóa, có bản lĩnh chính trị

cao, đủ năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Trên cơ sở các nhóm giải pháp này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo UBKT Tỉnh ủy và cấp ủy, UBKT cấp dưới căn cứ vào tình hình thực tiễn để tham mưu xây dựng các đề án, các chương trình hành động phù hợp với từng địa phương, đơn vị để triển khai thực hiện có hiệu quả với mục tiêu đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng trong tình hình mới. Trước mắt, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện việc nghiên cứu, quán triệt Điều lệ Đảng, các văn bản hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đảng, nhất là Quy định thực hiện Chương VII, Chương VIII của Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật đảng; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 45-CT/TW, ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, Hướng dẫn 13-HD/UBKTTW, ngày 02/12/2020 việc giải quyết tố cáo, khiếu nại về bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 của cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp.

**Phóng viên:** *Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!* □

**Phan Tu** (thực hiện)